



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ พนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)

ตำแหน่ง ครงงานประจำรถบรรทุกขยะ

ลำดับที่	เลขที่สอบ	ชื่อ - สกุล	ได้คะแนนร้อยละ
๑	๐๑	นายเกียรติศักดิ์ หัตถ์ไชย	๗๕.๘๘

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ กำหนดให้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่จะมีการเลือกสรรเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

สำหรับผู้ได้คะแนนสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จะเรียกมาทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.) แล้ว และจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร  
เรื่อง ผลคะแนนการสอบข้อเขียน (ภาค ก,ข,ค)  
เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร พนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ ได้ทำการตรวจคำตอบของผู้สอบคัดเลือกที่เข้าสอบข้อเขียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา

เลขที่	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนน			ผลรวมคะแนนเต็ม (๓๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
		ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค		
๐๑	นายเกียรติศักดิ์ หัตถ์ไชย	๖๒.๐๐	๗๔.๐๐	๙๑.๖๕	๒๒๗.๖๕	ผ่าน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร